



# CHUNG SỨC xây dựng nông thôn mới

Với phương châm mỗi cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, mỗi đoàn viên, thanh niên có ít nhất một hành động cụ thể, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... góp phần hoàn thiện các tiêu chí và đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các địa phương.

Tình nguyện tham gia xây dựng NTM là một trong những nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm và là nội dung chính gắn với các đợt hoạt động cao điểm của thanh niên trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Trong năm 2022, Tỉnh đoàn chọn các ngày: 13/3, 17/7, 28/8 là ngày cao điểm, phát động đợt tình nguyện cao điểm xây dựng NTM. Không chỉ diễn ra sôi nổi ở các địa phương tổ chức ngày cao điểm cấp tỉnh, các ngày cao điểm còn được tổ chức đoàn các cấp triển khai đồng loạt. Đoàn viên, thanh niên đã tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn... Đáng chú ý, nhiều cơ sở đoàn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng, đội trí thức trẻ chuyên giao tiếp bộ kỹ thuật với lực lượng nông cốt là đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi tiếp cận công nghệ số thực hiện chuyển đổi số, hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; thủ tục hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình "Một xã một sản phẩm". Từ những ngày, đợt cao điểm và các chiến dịch đã tạo

phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng giữa tổ chức đoàn ở các địa phương và cho nhiều "quả ngọt".

Vấn đề nguyên nhân vui mừng như ngày khánh thành cầu hạnh phúc, đường thanh niên tại địa phương, ông Hà Thế Vinh, Trưởng thôn Thanh Bản 2, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) cho biết: Công trình cầu và đường

có tổng chiều dài 234m thay thế con đường nhỏ hẹp và chiếc cầu đã xuống cấp do được xây dựng cách đây 60 năm. Ngoài số tiền nhân dân đóng góp, Đoàn Thanh niên xã đã vận động xã hội hóa trên 130 triệu đồng và ngày công xây dựng công trình. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của người



Lắp đặt công trình thanh niên thấp sáng đường quê tại xã Thụy Bình (Thái Thụy).

dân mà còn góp phần xây dựng NTM ở địa phương.

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tu sửa, bê tông hóa hơn 24km đường giao thông và các công trình công cộng, khánh thành các công trình thấp sáng đường quê. Ngoài tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đoàn viên, thanh niên còn nỗ lực vượt khó, cần cù lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên điển hình làm kinh tế giỏi đã góp phần lan tỏa những cách làm hay, giúp nhiều đoàn viên, thanh niên cũng như người dân ở địa bàn sinh sống học tập, noi theo. Anh Trịnh Công Vinh, thôn An Lạc 1, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) cho biết: Mỗi năm từ trang trại chăn nuôi tổng hợp, tôi xuất bán từ 65 - 70 tấn gà thương phẩm và 15 tấn cá truyền thống, doanh thu 4 tỷ đồng. Tôi áp ủ dự định xây dựng 1 chuỗi tuần hoàn trong sản xuất để đưa sản phẩm sạch của trang trại đến tận tay người tiêu dùng.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn còn thực hiện các hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Theo số liệu từ Tỉnh đoàn, năm 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh tặng hơn 7.300 suất quà, 365 suất học bổng, hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó.

Với những công trình, phần việc thiết thực, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các địa phương, góp phần để diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

PHƯƠNG CHI

# Những cuốn sổ nhân văn

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn". Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống "Tuơng thân tương ái" đã giúp người khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.



Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình trao sổ bảo hiểm xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Vốn là lao động tự do, cuộc sống bấp bênh với thu nhập không ổn định, chị Nguyễn Thu Hà, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) chưa từng nghĩ có một ngày mình có trong tay cuốn sổ BHXH với cơ hội được nhận lương hưu khi về già. Vừa qua, chị là một trong số những người may mắn có tên trong chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn" do BHXH tỉnh tổ chức. Chị Hà vui mừng cho biết: Trước giờ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi chưa tham gia BHXH. Tôi rất xúc động, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống gia đình tôi tuy còn nhiều trắc trở nhưng nghĩ đến viễn cảnh có lương hưu khi về già và đỡ vất vả cho con cái, tôi sẽ quyết tâm dành dụm để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng là một trong những người được tặng sổ BHXH, chị Lê Thị Thơm, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) chia sẻ: Bản thân tôi đã biết đến những lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện từ trước đó nhưng vì cuộc sống của gia đình quá khó khăn nên tôi chưa có cơ hội tham gia. Được BHXH tỉnh và Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình tặng sổ BHXH nên tôi thấy rất vui. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm, chuẩn bị tài chính để tham gia trong những năm tiếp theo,

giúp bản thân về già có lương hưu, đỡ phải phụ thuộc vào con cháu.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình chia sẻ: Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, thời gian qua, Ngân hàng TMCP Quân đội nói chung cũng như Ngân hàng Quân đội Chi nhánh Thái Bình nói riêng đã triển khai nhiều tham gia BHXH. Tôi rất xúc động, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh, vừa qua chúng tôi đã phối hợp với BHXH tỉnh tặng 120 sổ BHXH cho người có hoàn cảnh và đỡ vất vả cho con cái, tôi sẽ quyết tâm dành dụm để tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn bằng nhiều việc làm thiết thực, trong đó có chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT. Toàn bộ công chức, viên chức,

người lao động của BHXH tỉnh đã hưởng ứng đóng góp một ngày lương của mình để giúp đỡ những người chưa có sổ BHXH, thẻ BHYT được có cơ hội tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa, tiếp nối đạo lý "Lá lành đùm lá rách" được các thể hệ công chức, viên chức ngành BHXH thực hiện trong những năm qua. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã tích cực kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Năm 2022, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BHXH tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng 150 sổ BHXH, 543 thẻ BHYT tới người dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 300 triệu đồng. Đây là sự khởi đầu cho những người dân khó khăn cố gắng để tích góp, dành dụm, tiếp tục tham gia BHXH, BHYT với mong muốn giảm bớt gánh nặng chi phí khi chẳng may ốm đau, bệnh tật, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và kinh tế gia đình, có được lương hưu khi về già, mà không phải lo đến con cháu sau này. Thông qua đó, BHXH tỉnh mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, để nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được tham gia và từ hưởng chính sách, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

ĐỖ HỒNG GIA

# Giá trị thiết thực của công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học

Những năm qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ (CTĐ) trường học trên địa bàn tỉnh đã thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm tích cực tham gia. Thông qua việc xây dựng, phát triển các chương trình, mô hình nhân đạo, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học đã mang lại giá trị thiết thực, góp phần hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, bồi đắp thêm lòng nhân ái cho thế hệ tương lai của đất nước.

Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác CTĐ trường học. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường hiện có hơn 870 học sinh, trong đó khoảng 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, cùng với hoạt động dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều chương trình, mô hình nhân đạo đã được triển khai như:

"Nuôi lợn đất tình thương", "Lan tỏa yêu thương - vui bước đến trường", "Điêu ước cho em"... Đã trở thành nền nếp, vào giờ sinh hoạt sáng thứ hai hàng tuần, các em học sinh sẽ được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của các chương trình, mô hình, hoạt động nhân đạo của nhà trường và phát động phong trào gây quỹ CTĐ để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp nhà trường hướng dẫn để giúp đỡ là học sinh làng trẻ em SOS đang học tập tại Trường; học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nguồn quỹ ủng hộ luôn được nhà trường công khai, minh bạch.

Để phát triển công tác thanh thiếu niên CTĐ, Trường THCS Hoàng Diệu đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, phương thức và nội dung hoạt động của các chương trình, mô hình nhân đạo tới các thầy cô giáo thông qua các cuộc họp hội đồng và bảng tin của nhà trường; kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thông qua fanpage facebook và trang thông tin điện tử của nhà trường. Qua đó, công tác thanh thiếu niên CTĐ của Trường đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cơ quan, nhà hảo tâm; nhiều thầy cô giáo đã tự nguyện ủng hộ một phần học phí, đồ dùng học tập, quần áo, giày dép... cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm Trường THCS Hoàng Diệu vận động, quyên góp, ủng hộ được gần

80 triệu đồng, giúp đỡ hơn 200 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tính riêng học kỳ I năm học 2022 - 2023, đã có hơn 110 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Có thể nói, với việc xây dựng, phát triển các chương trình, mô hình nhân đạo, công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học đã mang lại giá trị thiết thực, nhất là trong giáo dục học sinh. Đây không chỉ là cầu nối những tấm lòng thiện nguyện với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng nếp sống đẹp, lối ứng xử văn minh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 605 chi hội CTĐ trường học với 116.896 thanh thiếu niên CTĐ. Để phát triển công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học, Hội CTĐ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp liên ngành với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai các chương trình, mô hình nhân đạo. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt để



Trường THCS Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ của mô hình "Nuôi lợn đất tình thương".

giáo dục đạo đức, truyền thống nhân ái, tình nhân văn, kỹ năng sống cho các thế hệ học sinh trong các nhà trường. Chính vì thế, phong trào thanh thiếu niên CTĐ trường học ngày càng đi vào nền nếp, là điểm tựa của học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các hoạt động cứu trợ xã hội, hội viên các chi hội CTĐ trường học còn thường xuyên

tham gia hiến máu. Trung bình mỗi năm, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức hơn 10 cuộc hiến máu tình nguyện, tiếp nhận khoảng 2.800 đơn vị máu.

Để phát triển hơn nữa công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học, thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục phát triển, nhân rộng các chương trình, mô hình nhân

đạo phù hợp với đặc thù lứa tuổi thanh thiếu niên và thực tiễn ở từng địa phương; không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động của các chương trình, mô hình. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình đóng góp tích cực cho công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học.

THU HOÀI